

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษารุ่นนี้ เป็นการศึกษาการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การศึกษา
2. สรุปผลการศึกษา
3. อภิปรายผล
4. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่และระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาการดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้

1. ระดับการดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น รองลงมา ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่ แยกต่างกัน พบว่าโดยรวมมีผลการดำเนินงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามประเภทการดำเนินงานที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แยกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แยกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่มากที่สุด คือ ด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอควรเพิ่มการให้คำแนะนำในการใช้ยา ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่มากที่สุด ส่วนข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่ต่ำที่สุด คือ ด้านความร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอว่าควรเพิ่มการให้ความรู้ด้านสุขภาพในเรื่อง สุขาภิบาล พฤติกรรมการบริโภค การใช้ยา โรคไม่ติดต่อ และการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่มากที่สุด

อภิปรายผล

จากการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำมาอภิปราย ดังนี้

1. ระดับการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่

ตำบล สิงห์โลก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รองลงมา ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นเช่นนี้เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ได้คำนึงถึงความชัดเจนในด้านภารกิจหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการในปัจจุบัน และให้ครอบคลุมกับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

นภาพร เจริญวงศ์มิตร (2546 : 68) ได้ศึกษาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับสูง ทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การสนับสนุนทรัพยากรบริหารโดยรวมอยู่ในระดับดี การปฏิบัติงานในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การสนับสนุนทรัพยากรบริหารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง และวิชัย ศรีผา (2552 : 101) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่ คือ 41 - 50 ปี ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านส่วนใหญ่ มากกว่า 15 ปี การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 8 ด้าน พบว่า การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก 7 ด้าน 1) เป็นแกนกลางในการประสานงานการดำเนินงานสาธารณสุขในหมู่บ้าน 2) เป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน 3) เป็นผู้รับข่าวสารสาธารณสุขและข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการทำงาน 4) เป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ 5) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในชุมชน 6) เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน 7) เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ด้าน คือ ให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาล ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่มีเพศ อายุ และระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่มีเพศ อายุ และระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวมทุกด้าน แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

2. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่ แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมมีผลการดำเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามประสบการณ์ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่

แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นภาพร เจริญวงศ์มิตร (2546 : 68) ได้ศึกษาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับสูง ทักษะคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การสนับสนุนทรัพยากรการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับดี การปฏิบัติงานในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การสนับสนุนทรัพยากรการบริหารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง

3. ข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่มากที่สุด คือ ด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอควรเพิ่มการให้คำแนะนำในการใช้ยา ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่มากที่สุด ส่วนข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่ต่ำที่สุด คือ ด้านความร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอว่าควรเพิ่มการให้ความรู้ด้านสุขภาพในเรื่อง สุขาภิบาล พฤติกรรมการบริโภค การใช้ยา โรคไม่ติดต่อ และการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย ศรีมา (2552 : 101) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่ คือ 41 - 50 ปี ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านส่วนใหญ่ มากกว่า 15 ปี การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 8 ด้าน พบว่า การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก 7 ด้าน 1) เป็นแกนกลางในการประสานงานการดำเนินงานสาธารณสุขในหมู่บ้าน 2) เป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน 3) เป็นผู้รับข่าวสารสาธารณสุขและข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการทำงาน 4) เป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ 5) คุ่มครองสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในชุมชน 6) เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน 7) เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ด้าน คือ ให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาล ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้าน ที่มีเพศ อายุ และระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่มีเพศ อายุ และระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้าน แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

จากผลจากการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอกะชังศรีวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้ผู้ศึกษาได้พบประเด็นหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 นำผลการดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอกะชังศรีวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไปพัฒนาองค์กรต่อไป

1.2 นำข้อสนเทศที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้อมูลในการนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอกะชังศรีวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

2.2 ควรศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป